

BÀN LUẬN VỀ CÂU NÓI “TUỔI TRẺ CÓ THÓI QUEN ĐẸP, ĐÓ LÀ ĐỌC SÁCH. CÓ SAY MÊ ĐỌC SÁCH MỚI CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÂN CÁCH VĂN HÓA TRONG TƯƠNG LAI

1. Dàn ý nghị luận về câu nói "Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách. Có say mê đọc sách mới có thể trở thành một nhân cách văn hóa trong tương lai"

a. Mở bài

- Dẫn dắt vấn đề: Muốn đến gần hơn với thành công, chúng ta luôn cần trau dồi tri thức
- Nêu vấn đề: Cách tiếp cận tri thức phong phú nhất là đọc sách bởi đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích, vì thế có câu nói "Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách. Có say mê đọc sách mới có thể trở thành một nhân cách văn hóa trong tương lai"

b. Thân bài

- Giải thích: Thói quen là gì? Thói quen đẹp là thói quen như thế nào?
 - + Thói quen là việc lặp đi lặp lại các hành động mỗi ngày
 - + Thói quen được coi là đẹp: Dậy sớm tập thể dục, giữ lời hứa, chào hỏi mọi người,... trong đó đọc sách là thói quen đẹp cần được tạo dựng
- Vì sao "tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách..."?
 - + Người trẻ có trí tuệ minh mẫn, có nhiều thời gian, ít mối bận tâm
 - + Sách là kho tàng tri thức đồ sộ, chứa lượng thông tin lớn; là hình thức tự học hiệu quả
 - + Giúp con người thư giãn, giải trí
- Thực trạng vấn đề đọc sách của giới trẻ hiện nay:
 - + Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện nghe nhìn khiến cho việc đọc sách bị hạn chế, giới trẻ dễ dàng bị thu hút bởi hình ảnh, âm thanh hơn là những cuốn sách dày đặc chữ
 - + Một bộ phận giới trẻ đọc sách vì số lượng, đọc nhiều nhưng đọc lướt, đọc không sâu
- Làm thế nào để tạo dựng thói quen đọc sách?
 - + Sắp xếp thời gian biểu cho hợp lí, tận dụng quỹ thời gian của bản thân một cách triệt để để tự đọc, tự học, tự bồi dưỡng tri thức
 - + Lựa chọn sách tốt để đọc, đọc cần kết hợp với hiểu, nghiền ngẫm cho kĩ càng

+ Trong gia đình, cha mẹ nên làm gương cho con cái, tạo dựng và rèn luyện cho con mình thói quen đọc sách ngay từ khi chúng còn nhỏ.

c. Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận.

- Nêu bài học cho bản thân.

2. Nghị luận về câu nói "Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách. Có say mê đọc sách mới có thể trở thành một nhân cách văn hóa trong tương lai"

Từ xưa đến nay, muốn đến gần với thành công, con người luôn cần trau dồi tri thức. Một trong những cách tiếp cận nhiều tri thức nhất đó là đọc sách. Đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích, bởi vậy đã có câu nói: "Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách"

Trước tiên, ta cần hiểu thế nào là thói quen đẹp? Thói quen là việc làm lặp đi lặp lại những hành động trong cuộc sống hàng ngày và đã là thói quen thì khó có thể thay được được. Trong cuộc sống, có thói quen tốt và thói quen xấu. Thói quen tốt là luôn dậy sớm tập thể dục, luôn giữ lời hứa, luôn chào hỏi mọi người... Bên cạnh đó vẫn có những thói quen xấu như nói tục, vứt rác bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng... Trong các thói quen đẹp có thể nhắc đến chính là thói quen đọc sách. Hằng giờ, hằng ngày, bạn hãy đưa ra quy định cho bản thân đọc sách mỗi ngày ít nhất 30 phút đến 1 tiếng, lâu dần sẽ tạo thành thói quen tốt.

Với tuổi trẻ, càng thực sự cần thiết khi xây dựng cho mình thói quen tốt là đọc sách. Bởi lẽ, tuổi trẻ luôn có một trí tuệ minh mẫn, có thời gian để có thể đọc sách và tiếp thu được nhiều tri thức. Đọc sách chính là một hành động, là nếp sống mang lại nhiều tri thức cho chúng ta. Đây là một hình thức tự học mà mang lại hiệu quả rất cao. Đọc sách không chỉ mang lại nhiều tri thức mà nó giúp cho con người thư giãn đầu óc, giải trí. Nhờ có thói quen này, con người biết đến nhiều tri thức của mọi lĩnh vực từ văn hóa, xã hội, lịch sử, khoa học... Khi đọc sách, chúng ta như mở mang được nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới..

Tuổi trẻ ngày nay, đang tác động rất lớn bởi công nghệ hiện đại. Thói quen đọc sách đang ngày càng mất đi. Bởi lẽ, họ có rất nhiều thứ quan tâm. Sự phát triển của công nghệ phương tiện đại chúng như báo điện tử, facebook, youtube đã làm hạn chế việc đọc sách. Người đọc hay giới trẻ không còn hứng thú với những quyển sách dày đặc chữ. Tình trạng lười đọc sách trong giới trẻ đang ngày càng phổ biến hơn. Tình trạng đọc nhanh, đọc ngắn, đọc lướt mà không sâu là thực trạng phổ biến khi giới trẻ đọc sách.

Thói này đọc sách là một thói quen tốt mà giới trẻ cần nên có. Chúng ta cần biết tận dụng thời giờ để tự học, tự bồi dưỡng cho bản thân kiến thức, kĩ năng bằng việc đọc sách hằng ngày. Chúng ta cần có biện pháp cụ thể để tăng cường khả năng văn hóa đọc ấy. Mỗi con người cần hoàn thiện mình hơn về mặt kiến thức và đạo đức. Vấn đề đọc sách cũng cần xây dựng ngay trong gia đình. Các cha mẹ cũng có thể lấy tấm gương về đọc sách để cho con cái noi theo.

Đọc sách chính là cách tốt nhất để mang lại cho bản thân tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Trong một xã hội đang phát triển, chúng ta cần nêu cao, nhân rộng hành động này, cần xây dựng nền văn hóa đọc vững mạnh và khuyến khích toàn xã hội đọc sách. Là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em tự hứa sẽ tạo cho bản thân thói quen đọc sách mỗi ngày.

3. Bàn luận về câu nói "Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách. Có say mê đọc sách mới có thể trở thành một nhân cách văn hóa trong tương lai"

Trong xã hội tấp nập và bộn bề, đọc sách là một thói quen rất tốt, giúp ta có thể sinh tâm, thư giãn, thả hồn vào những câu chuyện, những cuộc khám phá, những điều mới mẻ được ghi lại một cách tỉ mỉ. Vì vậy, đã có người từng nói: “ tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đó là đọc sách. Có say mê đọc sách mới có thể trở thành một nhân cách văn hóa trong tương lai”.

Thói quen đẹp là gì?

Thói, quen là những hành động, lối sống được lặp đi lặp lại thành một thói quen hằng ngày, theo một trình tự nhất định, rất khó có thể thay đổi. Các thói quen đẹp như là đọc sách, chào hỏi người lớn, mời mọi người trước khi ăn cơm, đi hỏi về chào...

Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp là đọc sách, vì tuổi trẻ có nhiều thời gian, có nhiều hoài bão và là thế hệ mới xây dựng đất nước đọc sách là thói quen vô cùng quan trọng. Giúp cá nhân mỗi người có thêm nhiều kiến thức phong phú từ nhiều nguồn khác nhau mà không phải đi quá nhiều nơi. Rèn luyện khả năng tự học, tha hồ tìm tòi tài liệu bằng việc đọc sách. Sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng hay náo, sách báo là nguồn giải trí phong phú, với những câu chuyện cổ tích, những chuyện cười, những mẩu thông tin thú vị giảm đi căng thẳng và mệt mỏi. Ham đọc sách thể hiện và phát huy được đức tính hiếu học của dân tộc, tự tìm tòi, nghiên cứu qua sách vở.

Sách là dành cho mọi lứa tuổi, trẻ em, người lớn, thanh niên, nhi đồng ai cũng nên đọc sách, nhưng tư tưởng của giới trẻ ngày càng bị thay đổi vì vậy nên việc đọc sách với giới trẻ là rất quan trọng.

Đọc sách như thế nào là đúng, đọc cần dành thời gian, cần sự say mê tập trung cao độ vào vấn đề, hiểu và nắm những vấn đề đó. Đọc say mê là đọc phải cần có sự tập chung cao độ, say mê nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề mình tìm được trong sách vở. Nhưng đọc cần phải chọn lựa, vì bây giờ có rất nhiều các loại sách khác nhau, nhiều nguồn kiến thức khác nhau, nên cần chọn nguồn mà bạn cảm thấy bổ ích và thấy hữu dụng. Vấn đề cần thì mới đọc, tiếp thu kiến thức một cách có logic theo một trình tự có tổ chức, không đọc theo kiểu tràn lan, miên man.

Sách vở chứa nguồn kiến thức vô hạn, có rất nhiều các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, con người. Các bạn học sinh, sinh viên có các sách về toán học, văn học, vật lí, các tài liệu bổ ích không nên bỏ lỡ. Dựa vào sách vở bạn có thể thu được một lượng kiến thức khổng lồ. Đọc sách đi đôi với thực hành, phải biết vận dụng vào cuộc sống, vào thực tế một cách có hiệu quả. Cái đọc được ở sách là cái áp dụng chứ không phải đọc để đầy.

Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều bạn trẻ thay vì đọc sách vở, thay vì cả tiếng chăm chú vào thứ vô hình các bạn lại đam mê vào các trò chơi trên điện thoại, ti vi, tích cực sống ảo trên mạng xã hội. Thật là đáng buồn, vì các bạn không biết mình đang bỏ lỡ một kho tàng kiến thức vô cùng phong phú của nhân loại. Sách ở đây không phải là một vài tác phẩm văn chương mùi mẫn gây cười, mà nó có thể là cả công trình nghiên cứu, các loại chuyên khảo, được viết đạt đến các chuẩn mực của tư duy.

Ham mê đọc sách sẽ tạo nên nhân cách văn hóa trong tương lai. Nhân cách là tư cách, phẩm chất của con người, nhân cách văn hóa là nhân cách của con người có học vấn, có đạo đức tốt đẹp. Ham mê đọc sách không phải là cuốn chim trong cái bọc, để bản thân trở nên u tối, trở thành một con mọt sách đang thương, ngày ngày đắm chìm mình trong sách vở, không biết đến thế giới bên ngoài. Ham mê ở đây là sự yêu thích, hăng say tìm tòi nhiều cái mới mẻ, nghiên cứu nó trong đời sống xã hội và phát huy nó. Sự say mê không phải sự bốc đồng lửa rơm chốc lát mà là biểu hiện của một hoạt động tinh thần vững chắc được trí tuệ bảo đảm rồi thăng hoa.

Đọc sách tu luyện trí tuệ, chứ không phải khoe mẽ tôi học giỏi, tôi thông minh, tôi ham đọc sách. Đọc sách để hiến dâng cho đời nguồn kiến thức vô biên của bản thân.

Đọc sách là một thói quen tốt, mỗi người cần xây dựng cho mình một thói quen đọc sách hàng ngày, đọc sách như thế nào, đọc những gì là tốt. Mỗi bạn trẻ hãy cùng nhau xây dựng một thói quen đọc sách. Một tư duy logic để tự tin bước vào đời.